



ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการ
อำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ กรมการปกครอง ได้ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการอำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการสอบข้อเขียน ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
Microsoft Word / Excel และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง (คลองแก้ว) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นั้น

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาผลการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล จำนวนทั้งสิ้น ๔ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยกรมการปกครอง
จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไว้ นับแต่วันที่ประกาศ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หรือในกรณียังไม่ครบ
กำหนดดังกล่าวแต่กรมการปกครองได้ประกาศให้มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลในทำนองเดียวกันนี้อีก
ให้บัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลนี้เป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและ
ขึ้นบัญชีไว้ก็จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล และไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างเหมาเป็นลูกจ้าง
เหมาบริการของกรมการปกครอง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณรงค์ เทพรัักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗)

ลำดับที่ได้รับการคัดเลือก	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๒	นางสาวพัชรนันท์ กานต์วัฒนพงศ์	
๒	๓	นายกฤษณะ คงคล้าย	สำรองลำดับที่ ๑
๓	๔	นางสาวสุรีย์มาศ ศรีสนธิ์	สำรองลำดับที่ ๒
๔	๑	นางสาวพรรณรักษ์ สร้างสุขดี	สำรองลำดับที่ ๓



นางจจจ

